



โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๗๐ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๐๑-๒๐๑๑

ที่ อว ๗๘.๐๖๗ / ๗๒๖

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน อธิการบดี / คณบดี / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลในสังกัดอื่นทุกแห่ง / นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้อำนวยการ
และหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้วยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัด
โครงการฝึกอบรมเรื่อง สารสนเทศการพยาบาลและดิจิทัลเทคโนโลยี (Nursing Informatics and Digital Technology)
สำหรับพยาบาลวิชาชีพทุกสาขาที่สนใจด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนทั่วประเทศ (อบรมเฉพาะวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ของสัปดาห์) ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน - ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๘ รูปแบบ Online และ On-site ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
จัดการสารสนเทศทางการพยาบาล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สุขภาพดิจิทัล การประยุกต์ใช้งานทาง
การพยาบาล ทั้งด้านการบริหาร การบริการ การศึกษาและการวิจัย รวมถึงประเด็นจริยธรรม มีความเข้าใจและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกโดยใช้มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และหลักคิดทางสถิติ เพื่อนำมาตัดสินใจในการปฏิบัติ
การพยาบาล มีทักษะการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ เพื่อคุณภาพและผลลัพธ์
ทางการพยาบาล รวมทั้งมีทักษะด้านการออกแบบการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจยากเพื่อนำมาแสดงผล (visualization)
ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าอบรมดังกล่าวข้างต้น
โดยสามารถสมัครเข้าอบรมได้ที่ลิงก์ <https://www.ramacnec.com/> พร้อมกันนี้ได้แจ้งรายละเอียด
ดังเอกสารแนบท้าย และผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนแลค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้ ตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

QR Code ลงทะเบียนออนไลน์